



**PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**  
XÂY ĐÁP TƯƠNG LAI









TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

# Chung tay

VÌ XÃ HỘI TỐT ĐẸP HƠN



“Chung tay vì xã hội tốt đẹp hơn” là chương trình trách nhiệm với cộng đồng của Tập đoàn được duy trì và triển khai liên tục trong nhiều năm qua, bao gồm việc ủng hộ các Quỹ người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ chất độc màu da cam, quyên góp giúp người dân vùng bão lũ, tổ chức tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn,...





Ngày 02 tháng 01 năm 2022 vừa qua, Bệnh viện ĐHYD Hoàng Anh Gia Lai kỷ niệm 10 năm chính thức mở cửa đón bệnh nhân đến khám, là đơn vị Y tế ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Gia Lai chung tay xã hội hóa, chăm sóc sức khỏe người dân khu vực Tây Nguyên và hai nước bạn Lào, Campuchia. Hiện nay, Bệnh viện có hệ thống hơn 20 phòng khám chuyên khoa, 12 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 7 phòng chức năng với hơn 400 nhân viên cơ hữu. Khám và điều trị cho hơn 2 triệu lượt, gần 120.000 bệnh nhân nội trú, 30.000 ca phẫu thuật thành công trong đó có nhiều kỹ thuật hiện đại, phức tạp. Chuyển giao và thực hiện rất nhiều ca mổ khó, kỹ thuật cao lần đầu tiên tại Gia Lai như mổ nội soi khớp gối, thay khớp háng nhân tạo, phẫu thuật cột sống - sọ não, cấp cứu bệnh nhân bị đâm thủng tim, đột quy, cắt gan, mổ nội soi tán sỏi ngược dòng qua lỗ tự nhiên... Bệnh viện cũng đã triển khai khám chữa bệnh BHYT cho gần 650.000 lượt. Khám chữa bệnh cho người ngoài tỉnh phần lớn là từ Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Định gần 245.000 lượt, đặc biệt có khoảng 25.000 bệnh nhân đến từ Lào và Campuchia.



Hệ thống phòng Lab quy mô, hiện đại có thể thực hiện rất nhiều xét nghiệm giúp người bệnh không phải đi xa kiểm tra sức khỏe, tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Đặc biệt, đây là một trong 3 cơ sở được cấp phép khẳng định kết quả RT PCR đối với Sars-CoV2 trên địa bàn Gia Lai.

Song song với công tác chuyên môn, Bệnh viện ĐHYD Hoàng Anh Gia Lai đã cùng với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thực hiện tốt chủ trương an sinh xã hội với hàng chục đợt khám chữa bệnh từ thiện, phát thuốc, tặng quà cho đồng bào các huyện nghèo trong tỉnh cũng như người dân Lào, Campuchia với giá trị ước tính gần 5 tỷ đồng.



Trong đại dịch COVID-19, Bệnh viện đã tập huấn và triển khai các biện pháp sàng lọc, diễn tập các tình huống nhằm ứng phó kịp thời với những khả năng phức tạp xảy ra. Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, khách hàng và nhân viên. Không những vậy, đội ngũ Y bác sĩ còn tham gia khám, tiêm chủng Vaccine Covid theo điều động từ Sở Y Tế, đồng hành cùng địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, CLB HAGL cùng các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm ủng hộ 210 triệu đồng trao cho đội ngũ Y bác sĩ 3 bệnh viện tuyến đầu: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy tâm sự: “Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của các bạn. Đây là niềm động viên kịp thời giúp đội ngũ y tế của bệnh viện tiếp tục nỗ lực trong cuộc chiến chống lại đại dịch này”. Bên cạnh đó, CLB HAGL phối hợp cùng HLV Kiattisak tham gia ủng hộ đội ngũ Y bác sĩ Thái Lan chống dịch Covid-19 200 triệu đồng. Trước trận đấu tại vòng 11 V-League 2021, đại diện 2 CLB Thanh Hóa và HAGL đã đến thăm và tặng quà cho các em trẻ mồ côi, khuyết tật tại làng SOS Thanh Hóa với số tiền 236 triệu đồng trích từ tiền bán đấu giá áo đấu của Xuân Trường và tiền bán vé...

## AN SINH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG



HAGL luôn chú trọng xây dựng chính sách nhân sự và môi trường làm việc nhằm tạo điều kiện cho người lao động phát huy năng lực. Tập đoàn thực hiện trách nhiệm đối với người lao động chủ yếu dựa trên 3 yếu tố:

1

### AN TOÀN, SỨC KHỎE

Ngoài việc tuân thủ chế độ đối với người lao động theo đúng quy định pháp luật, quy định về an toàn lao động, HAGL còn chăm lo sức khỏe nhân viên bằng việc hỗ trợ chi phí điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, miễn giảm chi phí đối với nhân viên đang công tác tại nước ngoài, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời và đầy đủ cho người lao động như chế độ bệnh tật, chế độ thai sản... Bên cạnh đó, Tập đoàn tổ chức các khóa huấn luyện phòng cháy chữa cháy, sơ cứu - cấp cứu, an toàn lao động, vệ sinh - an toàn thực phẩm, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật...

Số lượng  
nhân viên nữ chiếm

**40%**

Số lượng  
quản lý là nữ

**35%**

2

### ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG

Văn hóa cạnh tranh công bằng được áp dụng đối với người lao động từ khâu tuyển dụng, đào tạo, phát triển và cơ hội thăng tiến. HAGL ưu tiên sử dụng lao động địa phương và đặc biệt tôn trọng quyền bình đẳng giới, dành cơ hội phát triển công bằng cho cả nhân viên nam và nữ.

Hiện nay, số lượng nhân viên nữ chiếm 40%, số quản lý là nữ chiếm trên 35%.





3

### CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Tại HAGL, công việc được sắp xếp, phân công sao cho phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực của từng nhân viên, đồng thời tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong từng bộ phận công tác để mỗi nhân viên luôn có ý thức nỗ lực hết mình.

Tập đoàn luôn khuyến khích và tạo điều kiện tối đa để nhân viên tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Hàng năm, Tập đoàn định kỳ tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho CBNV ở tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, y tế...; thường xuyên mở lớp huấn luyện sử dụng phần mềm thống kê, phần mềm kế toán, nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001, Global GAP, Viet GAP, vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP, đào tạo đánh giá nhân viên nội bộ, hướng dẫn vận hành an toàn máy móc - thiết bị tại các nhà máy và nông trường.

Đối với người lao động từ các địa phương xa đến làm việc tại các nông trường, HAGL xây dựng các công trình phục vụ người lao động tại dự án như: nhà ở công nhân, nhà vệ sinh công cộng, tổ chức xe đưa đón... nhằm giúp CBNV yên tâm công tác.



## BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Nhận thức môi trường là nguồn tài nguyên quý giá của con người, từ nhiều năm qua, HAGL luôn đề cao và nỗ lực thực hiện các giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và năng lượng, tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường sinh thái nhằm giảm thiểu tác động xấu tới môi trường...



### TIÊU THỤ NƯỚC

HAGL sử dụng nguồn nước chủ yếu cho việc tưới tiêu cây trồng, nhà máy chế biến hoa quả... một cách tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế tối đa tác động xấu tới nguồn nước.

Ứng dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt Israel. Đây luôn là lựa chọn ưu tiên trong khâu tưới tiêu của các dự án nông nghiệp HAGL. Hệ thống này tiết kiệm 50 - 70% lượng nước tưới so với các hình thức tưới thông thường.

### TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN

Tập đoàn đã giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ trong các hoạt động vận hành nhà máy chế biến, xưởng sửa chữa, bơm nước, tưới nước bằng việc áp dụng các biện pháp thiết thực:

- Thay thế dần các loại dụng cụ và thiết bị cũ như bóng đèn dây tóc, đèn huỳnh quang... bằng loại bóng đèn LED.
- Xây dựng hệ thống kênh thủy lợi đưa nước về các hồ chứa để tưới cho vườn cây.
- Sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời.
- Phổ biến tới toàn thể CBNV các quy định về sử dụng tiết kiệm điện.





## GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG



Tỷ lệ tái chế  
ống tưới hồng lên đến

**90%**

Hệ thống tưới nhỏ giọt Israel giúp HAGL hạn chế tối đa dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu ngấm vào trong đất, góp phần giảm thiểu mức độ gây tác động xấu đến đất đai và mạch nước ngầm, cải tạo vi khí hậu khu tưới. Ngoài ra, hình thức tưới nhỏ giọt cũng không gây xói mòn, bạc màu...

Sử dụng các nguyên vật liệu có thể tái sử dụng trong sản xuất và đóng gói sản phẩm:

- Tái sử dụng bao đựng phân bón để thu gom rác thực vật trong lô (như quả hồng, cành, lá,...). Trong đó có 50% số bao được tái sử dụng.
- Ống nước tưới các loại (như ống PVC, ống HDPE, LDPE) được sử dụng để tưới nước nhỏ giọt cho các vườn cây. Các ống tưới đã qua sử dụng bị đứt, gãy được đưa về các nhà máy của Công ty để tái chế với tỷ lệ lên đến 90%.

## TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG

- Việc đầu tư kinh doanh của Tập đoàn tuân thủ các quy định và luật về môi trường.
- Bộ phận Môi trường kiểm soát tốt các hoạt động sản xuất tuân thủ quy định của các cơ quan chức năng.
- Ban hành Quy chế sử dụng hóa chất và tiến hành giám sát đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc hóa học.
- Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và cung cấp thông tin cho các cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến các dự án.
- Duy trì hợp tác với Bureau Veritas - tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá và xác nhận nhằm thực hiện những cam kết hoạch định, phát triển và sản xuất kinh doanh bền vững hướng đến xây dựng, bảo vệ các giá trị cộng đồng và bảo tồn các giá trị thiên nhiên.

